

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: /SLĐTBXH-LĐVLGDNN
V/v thông báo tuyển chọn ứng viên tham
gia chương trình Thực tập sinh đi thực
tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 1/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

Trung tâm Lao động ngoài nước có Công văn số 1056/TTLĐNN-TCLĐ ngày 26/12/2023 về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - đợt 01/2024. Đây là chương trình phi lợi nhuận theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản, người lao động tham gia chương trình với chi phí đi thấp và được hỗ trợ tiền học phí, tiền ký túc xá trong thời gian tạo, tiền vé máy bay. Tổng chi phí mà người lao động phải nộp khi tham gia chương trình khoảng từ 28 - 38 triệu đồng. Sau khi về nước đúng hạn sẽ được tổ chức IM Japan hỗ trợ từ 600.000 Yên đến 1.000.000 Yên (100 – 170 triệu đồng) để khởi nghiệp (*có thông báo kèm theo*).

Nhằm tạo điều kiện cho lao động tại các địa phương đi làm việc tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan, nhất là người lao động thuộc đối tượng chính sách, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan thông tin rộng rãi đến các thôn buôn, tổ dân phố; các tổ chức đoàn thể tại địa phương (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân...) để người lao động có nhu cầu việc làm nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và đăng ký dự tuyển.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm, điện thoại: 02623.853748, 0913.460101 (Phòng Thông tin thị trường lao động) để được tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các nội dung liên quan.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Lao động-TBXH, huyện, tx, tp;
- Trung tâm DVVL (để thực hiện);
- Lưu: VT, LĐVLGDNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Thuân